



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
งานส่งเสริมการเกษตร	1	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ NNT
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ภัยพิบัติด้านการเกษตร	2	เกษตรโคราช เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร	เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ NNT
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	3	เกษตรปะเหลียน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง	เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ NNT
พืชผัก	4	เกษตรอำเภอเบตงส่งเสริมความรู้ด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้วยอาชีพปลูกผัก พร้อมขยายผลให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร	เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ NNT
เกษตรตำบลต้นแบบ	5	เกษตรรายโสธร เตรียมคัดเลือกตำบลต้นแบบ ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	เว็บไซต์ NNT
ไม้ผล	6	เกษตรชัยภูมิหารือสถาบันวิจัยฯ ค้นคว้าแนวทางส่งเสริมการสร้างมูลค่าและความยั่งยืนในการพัฒนาหมากไทย	หนังสือพิมพ์เดลินิวส์



A -

A

A +

**NNT****สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์**
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

เกษตร / สิ่งแวดล้อม

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจ
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

25 ต.ค. 2566



views 107



วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายกฤษ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โดยร่วมหารือเบื้องต้นกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี พร้อมพบปะพี่น้องเกษตรกรตลาดเกษตรกรบริเวณข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และร่วมปลูกกุเรียน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ซึ่งนำเสนอแนวคิดใหม่การปลูกกุเรียนนันทแบบ Air pruning pot มีการปรุงวัสดุปลูกให้ระบายน้ำได้ดี ไม่อุ้มน้ำโดยใช้ต้นและใบทองหลางสับบดแล้วหมัก มาเป็นส่วนผสมของวัสดุปลูกตามการปลูกกุเรียนวิถีนันท ร่วมด้วย มีข้อดีคือ ภาชนะสำหรับปลูกระบายอากาศได้ดี สามารถเคลื่อนย้ายได้ ลดความเสี่ยง และผลกระทบจากน้ำเค็มของจังหวัดนนทบุรี พร้อมควบคุมระบบเปิด - ปิดน้ำ สามารถสั่งงานด้วยสมาร์ทโฟน เป็นการให้น้ำตามความต้องการของพืช ลดอัตราการสูญเสีย น้ำ ต่อบริการยกการทำเกษตรดิจิทัล ซึ่งการปลูกวิธีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการทดลองของสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และเกษตรแปลงใหญ่ของอำเภอบางกรวย



การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

1. การติดตามสถานการณ์
2. ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเกษตร
3. การวางแผนเพาะปลูกพืช
4. แผนเตรียมรับสถานการณ์ด้านการเกษตร (ภัยแล้ง)

แผนงานรองรับผลกระทบจากภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา ปี 2566/67

1. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมทั้งความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการและมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้นเช่น กรณีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง และขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง
3. ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชอายุสั้น โดยได้จัดทำข้อมูลการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแต่ละชนิด ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
4. สำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินการสำรวจความต้องการฝักอาชีพของเกษตรกรในช่วงภัยแล้ง โดยสำรวจได้ทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้

- 1 การส่งเสริมการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน เกษตรกรที่ต้องการฝักอาชีพ 1,543 ราย
 - 2 การแปรรูป/การทำน้ำพริกต่างๆ เกษตรกรที่ต้องการฝักอาชีพ 1,966 ราย
 - 3 การเลี้ยงแมลงจิ้งหรีด เกษตรกรที่ต้องการฝักอาชีพ 507 ราย
 - 4 การเพาะเห็ดจากตระกร้า เกษตรกรที่ต้องการฝักอาชีพ 3,685 ราย
 - 5 การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อย่างง่าย เกษตรกรที่ต้องการฝักอาชีพ 1,466 ราย
- รวมทุกหลักสูตร เกษตรกรที่ต้องการฝักอาชีพทั้งหมด 9,167 ราย

โดยได้ส่งแบบสำรวจไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป



A-

A

A+



NNT

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

เกษตร / สิ่งแวดล้อม

เกษตรประหลาด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

25 ต.ค. 2566



views 121



**วันนี้ (25 ต.ค.66) นายสุภัทร คงด้วง เกษตรอำเภอ
ปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ปะเหลียน** ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง นำ
โดยนายวรวิทย์ เพ็ชรเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ดัง
กล่าวมีกิจกรรมภายในแปลง พืชที่อายุสั้นเริ่มเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เช่น พริกขี้หนู มะเขือ แต่ต้องเฝ้าระวังโรคที่เกิดจาก
เชื้อรา เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกชุก และเตรียมความพร้อมการ
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี
2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30
น.เป็นต้นไป ณ บริเวณแปลงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง

สังคม

เกษตรอำเภอเบตงส่งเสริมความรู้ด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้วยอาชีพปลูกผัก พร้อมขยายผลให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

25 ต.ค. 2566



views 55



วันนี้ (25 ต.ค.66) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นางสาวอาภรณ์ รัตนพิบูลย์ รักษาการแทนเกษตรอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง เป็นวิทยากรส่งเสริมความรู้ “ด้านการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ด้วยอาชีพปลูกผัก” ให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเบตง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนและกู่พโภชนาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายตามระบบ TPMAP จปฐ. และ Exclusion Error ให้สามารถจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม เป้าหมายจำนวน 15 ครัวเรือน

อำเภอเบตง กล่าวว่ การลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ด้วยอาชีพปลูกผัก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในบริเวณพื้นที่ครัวเรือนของตนเอง ต้องใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับครัวเรือนและชุมชน ต้องเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การพอกิน พอใช้ พออยู่ พอรับเห็น และสามารถถือกุสไปให้คนอื่นได้ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย และสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในภาวะวิกฤตได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ครงรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวครัวเรือนไม่น้อยกว่า 10 ชนิด เพื่อบริโภคในครัวเรือน และเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งเป็นการปลูกฝังเยาวชน สมาชิกในครัวเรือนได้เข้าใจ เข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ครัวเรือน เน้นการพึ่งตนเองสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายผลให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถช่วยลดรายจ่าย ทั้งค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล เพราะสุขภาพแข็งแรงจากการกินพืชผัก ปลอดภัยและได้ออกกำลังกายด้วยการปลูกผัก เดินเก็บผัก ได้รับวิตามินอีตอนเช้า และยังทำให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวก่อเกิดความสุขอย่างยั่งยืน”

→ <https://siamrath.co.th/n/487508> aa A ☆ □ ☆ ๒

ปลอดภัย ทุกวัน 24 ชม.

- ✔ วิธีการเติมเงินที่เชื่อถือได้
- ✔ ถอนได้ทันที



รับโบนัส \$30

เงินทุนของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง
*มีเงื่อนไขและข้อตกลง

เกษตรรายโสธร เตรียมคัดเลือกตำบล ต้นแบบ ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ทวิต แชร์ Share

© 25 ตุลาคม 2566 09:39 น. | สยามรัฐออนไลน์ | ข่าวทั่วไป



เมื่อวันที่ 24 ต.ค.66 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นาย นพดล มุดม่อง เกษตรจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อชี้แจง แนวทางการคัดเลือกตำบลต้นแบบขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร โดยได้ หารือแนวทางการคัดเลือกตำบลต้นแบบขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูงและร่วมกันพิจารณาคัดเลือกตำบลต้นแบบขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูงต่อไป

เดลินิวส์ ครอบคลุม Daily News (Mid-Day) Circulation: 500,000 Ad Rate: 1,800	Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร วันที่: ศุกร์ 27 ตุลาคม 2566 ปีที่: - ฉบับที่: 27042 Col.Inch: 15.25 Ad Value: 27,450 ภาพขาว: วรมหาเรือ	หน้า: 13(ล่างซ้าย) PRValue (x3): 82,350 ศิลปิน: ลีลี



☑ **ร่วมหารือ.....**น.ส.กมลกลาส ขาดกุล เกษตรจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ ร่วมหารือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการสร้างมูลค่าและความยั่งยืนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาทไทย ณ ที่ทำการเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ